

# ก่านทีสุก

ที ศร ๕๑๐๕.๑ / ๑๓๐๖๕



มรภ.อุดรดิตต์(หนังสือภายนอก)

เลขรับ 5805

วันที่ 16/10/53 เวลา 13.00

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

กองบริการการศึกษา

เลขรับ 531

วันที่ 10 ต.ค. 53

เวลา 15.30 น.

เรื่อง แจ่มตลกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ  
และการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์

ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา ได้มีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อ  
การประกอบวิชาชีพ รวมทั้งรับรองหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และได้แจ้งประกาศ  
รับรองดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว นั้น

คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ทางการศึกษาและการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อการผลิตครู และพัฒนา  
ครู ผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ ในช่วงของการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว จึงหมดความจำเป็นการให้การรับรอง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาอีกต่อไป ประกอบกับ  
ขณะนี้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมีจำนวนมากเกินกว่าความต้องการใช้ ทำให้  
ผู้สำเร็จการศึกษาไม่มีงานทำ และเกิดว่างงานสะสม รวมทั้ง เป็นการไม่สร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง คนดี  
สนใจมาเรียนวิชาชีพครู และยังส่งผลต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับ  
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และรักษาคุณภาพของการผลิตครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์  
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองไปแล้วนั้น  
ให้สามารถเป็นหลักประกันคุณภาพแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาแล้ว มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด จึงมีมติยกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา  
เพื่อการประกอบวิชาชีพ และหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาได้รับรองไว้ทุกหลักสูตร  
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษา หรือ  
หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ให้ประสานกับมหาวิทยาลัย  
เสนอโครงการขอให้คุรุสภารับรองหลักสูตรเป็นรายกรณี ทั้งนี้ มติยกเลิกการรับรองดังกล่าวจะไม่กระทบ

/ ลิทธิผู้สำเร็จการศึกษา...

